

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ครั้งที่ 1/2556  
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  
ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 4

**ผู้เข้าประชุม**

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร	รองอธิการบดี เพชรบุรี	รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล	รองอธิการบดี ประกันคุณภาพการศึกษา	รองประธานกรรมการ
4. ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์	เลขาธิการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	รองประธานกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
6. อาจารย์วัชรภรณ์ รวมธรรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.อยุธยา คงปั้น	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
8. ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
9. อาจารย์พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการและ
	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	เลขานุการ
11. นายสอาด ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	กรรมการและผู้ช่วย
		เลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. อาจารย์ชนม์ ภูสุวรรณ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2. นางสาวอรศรา รื่นอารมณ์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
3. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4. นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**ผู้ลาประชุม**

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย	รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์	ติตราชการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ติตราชการ

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 1.1 เรื่อง ประกาศ อพ.สธ.184/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศ อพ.สธ.184/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ.22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศที่ อพ.สธ.22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์, รองอธิการบดี เพชรบุรี, รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถแต่งตั้งคณบดีแต่ละคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ เนื่องจากต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย อธิการบดีแจ้งว่าในปี 2556 ให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานนำร่อง โดยให้แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม ส่วนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยแยกออกเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานของ 3 คณะวิชา และในปีต่อไปค่อยขยายการดำเนินงานไปที่วิทยาเขตอื่นๆ โดยแต่งตั้งคณบดีทุกคณะเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหญ่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแยกแต่ละวิทยาเขต ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.3 เรื่อง บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559) โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559) ซึ่งต้องจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆเป็นประธาน ตามหน้าที่ของแผนแม่บทซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานของอพ.สธ.ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า หมายความว่าทุก 5 ปีจะมีหนึ่งแผน ตอนนี้อยู่ในแผนที่ห้า คือปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 ของโครงการ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 22 ของโครงการแล้ว โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานโครงการ เลขาธิการพระราชวังเป็นผู้อำนวยการโครงการ และที่สำคัญโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการของสำนักพระราชวังโดยตรงไม่ได้เป็นโครงการพระราชดำรินำแนวทางไปดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกัน และขึ้นตรงกับสำนักพระราชวัง

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทอพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ.2554-กันยายน พ.ศ.2559) มีกิจกรรม 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าชื่อของกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมนั้นจะมีคำว่าพืชหลงท้ายในทุกกิจกรรม แต่ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้าของ อพ.สธ. นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่

ทรัพยากรพันธุ์กรรมพืช แต่ยั้งรวมถึงทั้ง 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

## 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

### กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกป้องพันธุ์กรรมพืช

พื้นที่เป้าหมาย คือ หน่วยงานต่างๆที่มีพื้นที่ปกป้องพันธุ์กรรมพืชอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้ ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ หรืออุทยานแห่งชาติ ต้องมีหนังสือยินยอมจากกรมป่าไม้ หรืออุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

### กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช

พื้นที่เป้าหมาย ให้ความสำคัญกับทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้การดำเนินการในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา

### กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช

พื้นที่เป้าหมาย กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช โดยการนำพันธุ์กรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นต้น

## 2. กรอบการใช้ประโยชน์

### กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช

เป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาประเมินพันธุ์กรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ที่สำรวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเกษตรกรรม สำหรับในท้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่างๆ โดยการดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

### กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช

เป้าหมาย บันทึกข้อมูลของการสำรวจเก็บรวบรวม การศึกษา ประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากพันธุ์กรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ จุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่างๆ จากการทำงานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยทำการบันทึกในระบบฐานข้อมูลของ อพ.สธ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

### กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์กรรมพืช

เป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่นำฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์กรรมพืช พันธุ์กรรมสัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนการพัฒนาพันธุ์ระยะยาว พันธุ์ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ ที่สามารถวางแผนนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ประเทศไทย

## 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก

### กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

เป้าหมาย เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้ความสำคัญถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุ์กรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑสถาน อوبرม

### กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทุนสนับสนุน หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. โดย อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ซึ่งจัดการประชุมใหญ่ทุกๆ 2 ปี ตามที่พระราชทานพระราชวินิจฉัย สำหรับในระยะ 5 ที่ห้า ใน ปี พ.ศ.2556 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก สถานที่ เชื้อนครินทร์ การไฟฟ้า ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.4 เรื่อง คำสั่ง อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ**

ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่ง อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ  
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้แต่งตั้งคณบดีวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร และคณาจารย์จากทั้ง 3 คณะ เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม โดยในปีงบประมาณ 2556 ให้คณะสัตวศาสตร์และ  
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานนำร่อง หากประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมก็สามารถจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง  
เพิ่มเติมได้ในทันที

**วาระที่ 1.5 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร**

ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

1. รายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
วันที่ 24 มกราคม 2556

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.6 เรื่อง แนวทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)**

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม  
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สามารถเสนอแผนปฏิบัติการรายปีเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน  
โครงการอพ.สธ. ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ห้า โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ดำเนินงานอพ.สธ.ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ และให้ส่งแผนมาที่ผู้อำนวยการอพ.สธ.ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  
ของทุกปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจากอพ.สธ.แล้ว ให้หน่วยงานเสนอโครงการต่อสำนักงานงบประมาณ ซึ่งเลขาธิการพระราชวัง  
ในฐานะผู้อำนวยการอพ.สธ.จะทำหนังสือสนับสนุนไปยังผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ/แหล่งงบประมาณต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 2.1 เรื่อง ขอบปรับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาจารย์ชนม์ ภูสุวรรณ แจ้งว่า ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ได้รับมอบหมายให้จัดทำกรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) นั้น ภายหลัง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของกรอบงานที่ได้เสนอเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาของคณะฯ จึงเสนอแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) ฉบับปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงกรอบแผนแม่บท เพื่อเสนอกรอบงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับสาขาความชำนาญของบุคลากรในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดเป้าหมายและกรอบงานด้านการวิจัยให้ครอบคลุมฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยขอขยายพื้นที่เป้าหมายของโครงการที่รับผิดชอบ ซึ่งเดิมได้กำหนดให้ครอบคลุมอาณาเขตเป็นรัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แต่จะขอเพิ่มเติมพื้นที่ระบบนิเวศให้ครอบคลุมไปถึงในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่

1. พื้นที่และระบบนิเวศสำคัญทางบก ซึ่งประกอบด้วยวนอุทยานชะอำ และวนอุทยานปราณบุรี หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมป่าไม้/ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (พื้นที่โดยรอบน้ำตกป่าละอู) หน่วยงานรับผิดชอบหลักกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2. พื้นที่ชุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ และระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ประกอบด้วย แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี /เขื่อนแก่งกระจานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3. พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลุ่มเกาะทะลุ เกาะสังข์ / ชายหาดบ่อนอก/แนวปะการัง นอกหาดบ้านกรูด

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขยายพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานในรัศมีมากกว่า 50 กิโลเมตรได้ แต่หากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้มีหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานข้างต้น เพื่อป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน โดยให้ส่งเอกสารรับรองจากกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในขั้นตอนของการเสนอโครงการต่อ อพ.สธ. และในส่วนของโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ จะไปแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากจังหวัดประจวบฯ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. แล้ว

ส่วนกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.มศก.(2555-2559) ฉบับปรับปรุง ขอให้ดำเนินการปรับแก้ดังนี้

#### 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

**กิจกรรม 1 กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช** ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติทั้งหมด แนวทางการดำเนินงานมีความถูกต้อง สามารถบรรจุกิจกรรมไว้ในแผนได้ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่สำคัญพื้นที่เป้าหมายจะต้องระบุจำนวนพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามีกี่ไร่

**กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช** รูปแบบกิจกรรมมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถบรรจุไว้ในแผนได้ โดยระบุพื้นที่เป้าหมายรัศมี 50 กม.ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

## 2. กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช โครงการจัดทำสื่อ Multimedia ภาพยนตร์ Animation เพื่อการเรียนรู้ การศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อ้ายไปบรรจุในกิจกรรมที่ 8 เนื่องจากการถ่ายถอดองค์ความรู้ ส่วนกิจกรรมที่ 5 ให้ใส่กิจกรรมเรื่องการจัดทำฐานข้อมูล โดยสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรม และนำไปกรมจัดทำฐานข้อมูลของอพ.สธ.ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

## 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช โครงการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้อ้ายไปบรรจุในกิจกรรมที่ 8 เนื่องจากการสนับสนุนโรงเรียนให้ดำเนินงานในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเป็นที่เลี้ยง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการอพ.สธ.ได้โดยตรง

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า กิจกรรมที่ 7 จะมีต้องจัดในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นิทรรศการถาวร แต่ถ้าหากไม่ได้ดำเนินการในกิจกรรมที่ 7 ก็ไม่เป็นไร อธิการบดีเสนอว่าน่าจะทำการกิจกรรมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ไซเบอร์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถช่วยดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยต้องขอสนับสนุนเรื่องข้อมูลจากโครงการ อพ.สธ. และเพื่อให้การเสนอโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอรบกวนอพ.สธ. ช่วยส่งตัวอย่างเอกสารการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ซึ่งดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ยินดีอย่างยิ่ง และกล่าวว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยส่งโครงการมาให้อพ.สธ. ช่วยตรวจสอบเร็วเท่าไรจะยิ่งเป็นการดี เนื่องจาก อพ.สธ. จะตรวจพิจารณาโครงการภายในเดือนสิงหาคม และส่งโครงการกลับมาให้มหาวิทยาลัยแก้ไขก่อนที่จะส่งไปที่สำนักงบประมาณ

รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่าการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ5ปีที่ห้า โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นหน่วยงานนำร่องนั้น ควรเปิดโอกาสให้คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วม จะได้ครอบคลุมทั้งวิทยาเขตฯ ประธานแจ้งว่า ถ้าหากคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ก็สามารถเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในแผนแม่บทได้เลย โดยให้คณะสัตวศาสตร์ซึ่งมีความพร้อมแล้วดำเนินการนำร่องไปก่อน อาจารย์ชนม์ ภูสุวรรณ แจ้งว่าในรายละเอียดของโครงการในแผนแม่บทได้ยึดหยุ่นไว้ให้คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอยู่แล้ว

### วาระที่ 2.2 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เลขานุการฯ แจ้งว่าคณะสัตวศาสตร์ฯ ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) ในรูปแบบของโครงการวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการศึกษภาพสมุนไพรรักษาโรคเพื่อการค้า 2) การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุ์ การจัดการฟาร์มรวมทั้งภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงแพะในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3) ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ในเขื่อนแก่งกระจาน 4) Pre-Plan Proposal for Hua Hin Mangrove Ecosystem Preservation and Scientific Education Center 5) ศึกษาภาพสมุนไพรรักษาโรคเพื่อการค้า ซึ่งโครงการที่ 2 นั้น ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โครงการวิจัยที่ใดที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ขอให้เสนอโครงการวิจัยไปยัง อพ.สธ. ตามแบบฟอร์มขอทุนวิจัยของ วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการวิจัยที่เสนอกับแผนแม่บทโครงการอพ.สธ. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหรือเรื่องของการขอ

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ จากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งท่านอธิการบดีรับไปหารือกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี เพชรบุรี สอบถามเรื่องการนำผลงานวิจัยจากโครงการ อพ.สธ. ไปเผยแพร่ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า อพ.สธ.ยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอความกรุณาให้ทำเรื่องขออนุญาตนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาที่อพ.สธ. โดยผ่านความเห็นชอบจากท่านอธิการบดี ซึ่งเป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้นิสิตนักศึกษามาเป็นผู้ช่วยวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯได้

รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่าเมื่อสิ้นสุดแผนในแต่ละปีงบประมาณ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินผลการดำเนินงานรายปี ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง อธิการบดีให้นำโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัยทุกครั้ง โดยให้ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

#### วาระที่ 3.1 เรื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก ซึ่งจัดในวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบ

และก่อนปิดการประชุมอธิการบดีนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เพื่อจะได้แจ้งเรื่องแผนแม่บท อพ.สธ. ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบในคราวประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม  
นายสอาด ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม